



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มุลค่าข่าว ๘๙,๒๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



■...แวตววงราชภัฏ จับไปที่ทำ ดร.ภุชยงพงศ์ กวีตกร
รรมช.ศธ. ส่งสัญญาณเอาจริง เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาในส่วน
อุดมศึกษา โดยหนุนแนวคิดให้มีกฎหมายกลางเข้าไปดูแล
สภามหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน จบแล้วไม่มีงานทำ
รวมถึงการจัดทำข้อมูลให้ผู้เรียน ได้ใช้ตัดสินใจในการสมัครเข้า
เรียนต่อในมหาวิทยาลัย เรื่องหลังสุด แม้จะเป็นเรื่องเก่าเอามา
บิดมุ่นให้ดูใหม่ ก็ไม่มีผิดอะไรที่ยังไม่ลืม

■...คงไม่อยากจะให้อุดมศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบ
อุตสาหกรรมไปอ้อมมา ท้ายสุดรรมช.ศธ. จบลงด้วยการขอขงให้
กลุ่ม ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.ราชภัฏ และม.เอกชน จัดทำ
ข้อมูลหลักสูตร อัตราการมีงานทำของบัณฑิตในแต่ละสาขา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ รายชื่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้สมัครได้
รับรู้ตัดสินใจ มีคนอยากฟัง ผศ.ดร.นิวัต กอฉิมงาม อธิการบดี
ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประธาน ทปอ.ราชภัฏทั่วประเทศ ว่าไม่มั่ง

■...การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปัญหาค่าเด็กวิ่งออก
สอบยังเป็นปัญหาใหญ่ ตกกันหลาย
รอบเพื่อให้ได้ระบบที่เป็นธรรม ไม่สร้าง
ภาระให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ล่าสุด
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะธีพรณ รอง
ประธานคณะกรรมการการศึกษา
และกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่ 1 ในฐานะอธิการบดี มศว เป็น
แม่งานใหญ่ ไปตั้งคณะทำวิจัยเปรียบ
เทียบคุณภาพผู้เรียน ที่จากระบบรับตรงและแอดมิชชั่น ระบบ
ใดมีคุณภาพมากกว่ากัน



เฉลิมชัย บุญยะธีพรณ

■...ควนหลง เนื่องในพิธีถวายกุฐินสามัคคี ม.พะเยา ประจำ
ปี 2557 ครั้งที่ 2 ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จ.เชียงใหม่
เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างวิหาร ที่มี ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวน
เสริมศรี อธิการบดี ม.พะเยา เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์
บุคลากร นิสิต สมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่าฯ วิทยาเขต
เชียงใหม่ และผู้บริหารเจ้าหน้าที่หอพัก UP DORM รวมได้ยอด
บริจาคถึง 862,999 บาท แจ้งมาเพื่อทราบ สาธุ

■...ทำดี สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏ
ยะลา จัดพิธีเปิดกีฬา HU-SO Games ครั้งที่ 23 ตื่นตาตื่นใจกับ
ขบวนพาเหรด แสดงพลังด้านกีฬายาเสพติด ที่มีการสร้างสรรค
ป้ายรณรงค์ สื่อทางสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ที่ทุกระดับต้องร่วมกันขจัดให้หมดไปจากสังคม

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com

